

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังผลเลือกตั้งปธน.สหรัฐ-แนวโน้มเฟดขึ้นดบ.หนุนดอลลาร์

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาอ่อนค่า หลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ที่ออกมาพลิกความคาดหมาย ส่งผลให้มีแรงขายสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยง อีกทั้งแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐในเดือนหน้า ยังช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

\*ดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทในช่วงสั้นจะยังเคลื่อนไหวผันผวน เพื่อรอความชัดเจนในการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ โดยคาดว่ากรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในระยะสั้น จะอยู่ที่ 34.80-35.20

\*ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ตามการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี

\*ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี และอายุ 30 ปี ร่วงลง ซึ่งทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน เมื่อวานนี้ หลังมีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหนัก

\*การคาดการณ์ในตลาดที่ว่า นายทรัมป์จะรับรองกฎหมายกีดกันทางการค้า และเพิ่มแรงกดดันในช่วงขาขึ้นต่อค่าจ้างในสหรัฐ และเพิ่มอัตราเงินเฟ้อ ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น

\*นักลงทุนยังคงคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมนโยบายในเดือนหน้า หลังจากคงดอกเบี้ยนับตั้งแต่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว

\*ผู้ตอบแบบสำรวจราว 85% จากจำนวน 62 คน ในผลสำรวจที่จัดทำขึ้นหลังการเลือกตั้ง ระบุว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี โดยการคาดการณ์มาจากดีลเลอร์ชั้นนำหลายคนในวอลล์สตรีท และนักวิเคราะห์ในยุโรปด้วย

\*นายทรัมป์ระบุในการรณรงค์หาเสียงว่า เขาจะใช้งบประมาณมากขึ้นกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐ ซึ่งอาจจะทำให้ยอดขาดดุลงบประมาณ และปริมาณพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเพิ่มขึ้น และพรรครีพับลิกันยังได้ครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภา ซึ่งอาจจะช่วยให้เขาดำเนินนโยบายทางกฎหมายได้

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.63 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 138.17 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.39 พันล้านบาท

\*08.56 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.05/07 จาก 34.929 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.318/350 จาก 38.277 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 105.20/29 จาก 105.65 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0933/34 จาก 1.0909 เมื่อวาน

"บาทวันนี้อ่อนค่ากลับมา ปัจจัยหลักเป็นเรื่องของทรัมป์ที่ชนะการเลือกตั้ง ทำให้ตลาดเกิดความผันผวน แต่ถ้าดูตลาดหุ้นต่างประเทศ วันนี้ก็กลับมา risk on กัน ก็ยังผันผวนอยู่ คงต้องรอดูความชัดเจนในด้านนโยบายสหรัฐต่อไป" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้